

# จุฬาฯ คว่าแชมป์ 4 สมัยซ้อน

## การแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 Thailand Accounting Challenge 2017



พวกเราชาวสภาวิชาชีพบัญชี ขอปรบมือรัว ๆ ให้กับทุกทีมที่เข้าแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 ทั้งสิ้น 81 สถาบัน 148 ทีมทั่วประเทศไทย และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทุกทีมด้วยนะคะ ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ปีนี้ ได้แก่ทีมจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองแชมป์ 4 สมัยซ้อน ประกอบด้วย นางสาวปัทพร ปิติเจริญธรรม นางสาวณงนุช ชนะสุนน และนายศุภโชค เหมือนหมาย โดยมีอาจารย์ภาวิณี มะโนวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มาฟังความรู้สึกจากทีมที่ชนะเลิศ และอาจารย์ที่ปรึกษาในปีนี้นี้กันดีกว่าค่ะว่า มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกันบ้าง?



### 1. รู้สึกอย่างไรบ้างคะ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้

รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมากที่ได้เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งพวกเราทำเต็มที่และสุดความสามารถเลย ครับ ซึ่งผลประกาศจะเป็นอย่างไรก็ยินดีครับ

### 2. มีเทคนิคในการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันอย่างไรบ้าง

ช่วย ๆ กันอ่านหนังสือและมีอาจารย์มาช่วยสอน และแก้ไขข้อสงสัยให้ค่ะ ที่อ่านมากก็มีบ้างข้อที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง และหลายข้อเป็นประเด็นที่พวกเราไม่เคยอ่านเลยก็มีครับ

### 3. คิดว่า โจทย์ข้อไหนที่ยาก และโจทย์ข้อไหนที่ง่ายบ้าง

คำถามข้อที่ยาก คือ คำถามรอบสุดท้าย เป็นคำถามเกี่ยวกับ Audit มาตรฐาน การสอบบัญชีที่ค่อนข้างกว้าง และยากค่ะ ส่วนของที่ยากก็ถือว่าไม่ได้ง่ายที่สุด แต่ไม่ซับซ้อนมาก

สามารถปรับได้ตรง ๆ คือ ข้อปรับปรุงภาษี กับกำไรทางบัญชี เป็นกำไรทางภาษี

### 4. คิดว่า การแข่งขันในครั้งนี้ให้โอกาสอะไรบ้างกับตัวเอง

โอกาสที่รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ และความรู้จากอาจารย์มากยิ่งขึ้นค่ะ

### 5. อยากให้น้อง ๆ เชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าแข่งขันในครั้งต่อไป

ไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขัน แต่อยากจะทำให้มองว่า เป็นการเปิดโอกาสของตัวเอง และมาทำชื่อเสียงให้ตัวเอง มหาวิทยาลัย และครอบครัวค่ะ

พี่น้อง ๆ ทีมชนะเลิศสัมภาษณ์กันแล้ว เราลองมาฟังคำสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษากันบ้างดีกว่า

### 1. อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ที่ทีมชนะเลิศติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสภาวิชาชีพบัญชีที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนิสิต ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา รู้สึกดีใจมากที่นิสิต ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงของภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมของนิสิตและคณาจารย์ จึงส่งผลให้เราสามารถชนะเลิศการแข่งขันต่อเนื่องกันถึง 4 ปี นอกจากนี้ต้องขอชื่นชมนิสิตสำหรับความเสียสละ ความทุ่มเท และความตั้งใจในการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ

### 2. อาจารย์มีเทคนิคในการแนะแนวทางข้อสอบให้กับนักศึกษาอย่างไรบ้าง

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าการแข่งขันนั้น คณาจารย์ของภาควิชาทุกท่านให้ความกรุณามาช่วยทบทวนเนื้อหาต่างๆ ให้กับนิสิตที่เข้าแข่งขัน ทั้งนี้อาจารย์เป็นเพียงผู้แนะนำแนวทาง แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจ และทุ่มเทของนิสิตเองที่สามารถดึงเอาความรู้ที่มีมาแสดงออกได้อย่างเต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ



สุดท้ายนี้ สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณทุกทีมทุกมหาวิทยาลัย ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับทีมที่ชนะเลิศขอให้รักษา มาตรฐานความรู้ และถ่ายทอดให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปที่จะเข้ามาแข่งขัน และสำหรับทีมที่ไม่ชนะเลิศปีนี้ก็อย่าท้อใจ...แล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018

